

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Siêu Bảo Trên Cộng Đồng Mạng** của **HCA**. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng**.

SIÊU BẢO TRÊN CỘNG ĐỒNG MẠNG

Những ngày gần đây trên mạng internet ở Việt-Nam cũng như ở hải ngoại, từ nền tảng Facebook, Youtube đến TikTok, những nhân vật như CEO khu du lịch Đại Nam Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và cô đào cải lương Bạch Tuyết được nhắc nhở đến nhiều nhất sau thời gian sự việc sư thầy Thích Minh Tuệ được dư luận đề cập đến.



CEO Nguyễn Phương Hằng

CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng sau khi ra tù lại lên mạng livestream tố cáo những cai tù trong trại giam T30, nơi y thị bị giam giữ gần 3 năm về tội “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ (sic!) xâm phạm lợi ích của Nhà Nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 của bộ luật hình sự của cái gọi là Nhà Nước Cộng-Hoà Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam. Với tố cáo này, y thị muốn lấy điểm với khán thính giả của kênh youtube của mình để họ thấy bản lãnh của một “chị đại” (thuật ngữ dân gian chỉ một người đàn bà cầm đầu một băng đảng giang hồ). Đồng thời, y thị cũng nịnh bợ cái chánh quyền đã bỏ tù mình bằng cách góp 20 tỷ đồng vào quỹ cứu trợ bão lụt của Mặt Trận Tổ Quốc. Nhưng sau đó y thị lại đăng đàn nhục mạ thầy Thích Minh Tuệ và gặp phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, cả các “fan” của y thị cũng “quay xe” tố khổ thần tượng trước đây của họ.

Hết đường binh, Nguyễn Phương Hằng cao bay xa chạy tới một nơi mà y thị cho là Âu-Châu, nghe nói là đảo Síp (Cyprus), nơi y thị đã bỏ tiền mua quốc tịch. Y thị nói sẽ kiện những người nhục mạ mình trên mạng dù họ ở trong hay ngoài nước. Màn hài kịch này của Nguyễn Phương Hằng chắc sắp tới hồi kết, vì giờ chót y thị còn một chút khôn ngoan biết dùng câu “tam thập lục kế tẩu vi thượng sách” để tránh trở vào tù vì đụng đến quan chức Cộng-Sản đồng thời né tránh búa rìu dư luận trên mạng xã hội.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Trận bão mạng thứ hai thổi bay “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng qua vụ kiện lịch sử 50 triệu đô la.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, xuất thân là một anh thợ hớt tóc. Anh sinh ngày 2/10/1971 tại Sài-Gòn.



Đàm Vĩnh Hưng quê gốc ở Điện-Bàn, tỉnh Quảng-Nam, ông nội là người có nguồn gốc Việt - Pháp, bà nội có nguồn gốc Phúc-Kiến, mẹ là người Quảng-Nam.

Đàm Vĩnh Hưng gia nhập vào giới ca sĩ năm đầu thế kỷ 21. Anh ta ca không có gì xuất sắc, nhưng có lối trình diễn và ăn mặc khác người nên được giới trẻ ưa thích. Chính lối ăn mặc “không giống ai” này đã khiến nhà cầm quyền Cộng-Sản cấm anh ta 9 tháng không được hát, vì mang trên áo một huy hiệu giống huy chương của quân lực Việt-Nam Cộng-Hoà.

Tháng 8/2013, trong một bài phỏng vấn, cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nhận xét khá thẳng thắn về Đàm Vĩnh Hưng, ông cho rằng: “giọng Đàm Vĩnh Hưng nửa Nam nửa Bắc, cách thức hát cũng không có và lối hát cũng vậy. Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát

thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu!”

Đàm Vĩnh Hưng phản bác lại bằng một bức tâm thư trên facebook riêng của anh, với lời lẽ khá gay gắt, anh cho rằng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chỉ là một "ngụy quân tử", và những nhận xét của vị nhạc sĩ già xúc phạm đến những giải thưởng âm nhạc mà anh đang nắm giữ rất nhiều, cũng như lượng fan của anh.

Lâu lâu, Đàm Vĩnh Hưng gây ra một scandal để “fan” của anh ta không quên thần tượng của mình như: tri hô bị mất nhẫn kim cương trị giá nhiều tỷ bạc Việt-Nam hay hôn môi nhà sư hoặc mặc áo choàng bác sĩ, áo dòng linh mục lên sân khấu...

Sau này, khi một số người trẻ qua đoàn tụ gia đình và du học sinh sang hải ngoại thì các bầu show hải ngoại muốn có thêm khán giả, trong số này nên đã mời Đàm Vĩnh Hưng qua trình diễn. Để tiện việc đi lại giữa Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng làm hôn thú với bà Liên Phạm lớn hơn anh ta 17 tuổi.

Đầu năm 2024, Hưng được mời tham dự một party đón mừng năm mới tại dinh thự của tỷ phú Mỹ Gerard Richard Williams, chồng của ca sĩ Bích Tuyên. Có lẽ sau khi có rượu vào, Đàm Vĩnh Hưng hứng chí leo lên đài phun nước hát và nhảy, không ngờ cái bệ xi măng tròn không chịu được sức nặng của anh ta nên sụp xuống làm dập mấy ngón chân. Mọi người, nhất là vợ chồng chủ nhà lo lắng gọi xe cứu thương đưa Đàm Vĩnh Hưng vào bệnh viện cứu chữa. Vì vết thương quá nặng, bệnh viện phải cắt mất mấy ngón chân của anh ta. Người ta trông thấy những hình ảnh trên mạng vợ chồng nhà tỷ phú ân cần chăm sóc Đàm Vĩnh Hưng vì anh ta

là bạn thân của vợ chồng này. Ông Gerard thường hát chung với Hưng trong các show của anh ta.

Không ngờ, 8 tháng sau Đàm Vĩnh Hưng đòi nhà tỷ phú phải bồi thường cho anh ta 15 triệu đô la vì xây đài phun nước không chắc chắn gây tai nạn cho anh ta. Khi nhà tỷ phú từ chối thì Đàm Vĩnh Hưng đâm đơn kiện đòi 50 triệu Mỹ kim.

Động thái này làm cộng đồng mạng dậy sóng. Ai nấy đều cho rằng tự Đàm Vĩnh Hưng gây tai nạn cho mình và vợ chồng nhà tỷ phú đã hết lòng lo lắng cho anh ta vậy mà anh ta quay lưng kiện cáo bạn mình. Mọi người đều bất bình và cho rằng Đàm Vĩnh Hưng thấy người ta giàu định ăn vạ kiếm tiền dù từng là bạn thân với nhau.

Trước làn sóng lên án bản chất tham tiền không màng nhân nghĩa của Đàm Vĩnh Hưng; đồng thời không tin tưởng sẽ thắng kiện, anh ta rút đơn kiện và nói dối là anh ta đã cùng nhà tỷ phú ngồi xuống đồng tình bỏ qua vụ kiện tụng. Thật ra, nhà tỷ phú không thoả thuận gì với Hưng và vì danh dự bị xúc phạm, ông kiện Hưng bồi thường 1 đồng danh dự và phải công khai xin lỗi ông.

Qua vụ việc này, ngay trong giới showbiz Việt nhiều đồng nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng cũng có thái độ bất bình về hành động và tư cách của anh ta. Các bầu show ở hải ngoại xoá tên anh ta trong danh sách ca sĩ trình diễn trong những show sắp tới. Đàm Vĩnh Hưng mất cả chì lẫn chài!



Cô đào Bạch Tuyết

Nhân vật thứ ba đang nổi lên trong cộng đồng mạng là “nghệ sĩ nhân dân” Bạch Tuyết. Bà ta có cái bằng tiến sĩ “độc lạ” nhứt từ trước đến nay ở Việt-Nam không ai có, đó là “tiến sĩ cải lương”. Chính báo chí nhà nước đã từng đăng tin năm 1995 Bạch Tuyết bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đề tài "Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông-Nam Á" tại Hàn Lâm Kịch Nghệ Hoàng Gia Anh-Quốc (Royal Academy of Dramatic Art, viết tắt là RADA).

Bây giờ, khi một chuyên gia giáo dục tại Anh cho biết không tìm thấy tên nghệ sĩ Bạch Tuyết trong danh sách cựu sinh viên của RADA, nghi vấn bà không phải cựu sinh viên và không có bằng

tiên sĩ của RADA thì cũng chính các báo nhà nước đồng loạt đưa tin đó ra.

Rồi tin đó lan toả trên mạng xã hội trong và ngoài nước mặc cho người đại diện của Bạch Tuyết cố “thanh minh thanh nga” cho bà.

Theo tiểu sử của Bạch Tuyết, bà ta chưa học hết cấp trung học đã đi làm đào hát thì làm sao học tiên sĩ được. Lộ trình học tiên sĩ phải có cử nhân và cao học trước khi làm luận án tiên sĩ. Bà ta là siêu nhân kiêu thượng toạ Thích Chân Quang chưa có bằng tú tài đã đậu tiên sĩ.

Ba “siêu sao” Nguyễn Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng và Bạch Tuyết bây giờ trở thành “sao băng” khi “siêu bão” ập đến.

HCA

11/12/2024